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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๕ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 
 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                  (ไม่มี) 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไม่มี) 
 
 (๓) กระทู้ถาม                    (ไม่มี)   
 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                   (ไม่มี)   
 
 
 
 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
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(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา       จ านวน   ๘   เรื่อง   

เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาที่ (๕) เรื่องที่ค้างการพิจารณา ประธานของที่ประชุมได้แจ้ง 
ต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่ค้างพิจารณาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จ านวน ๘ เรื่อง ซึ่งเป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ และจากการประสานงานปรากฏว่ามีหน่วยงานพร้อมมาชี้แจงต่อที่ประชุม  
จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื ่องล าดับที่ ๕.๓ ส่วนอีก ๗ เรื ่อง คือ ล าดับที่ ๕.๑ - ๕.๒ และ ๕.๔ - ๕.๘ 
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน จากนั้น จึงได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ 
ท่ี ๕.๓ 

 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา 
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา     

ภายหลังจากที่รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ
ต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้ 

๑) การก าหนดขั้นตอนการขอแก้ไขผังเมือง ๘ ขั้นตอน เห็นว่ามีความยุ่งยาก 
ในแต่ละกระบวนการต้องใช้ระยะเวลา ท าให้ไม่สอดคล้องกับบริบทในจังหวัด รวมทั้งแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือผังสีตามที่แนบท้ายตัวกฎหมาย เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อาทิ ผังเขตพ้ืนที่สีเขียว คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในบางพ้ืนที่บางจังหวัด เป็นพ้ืนที่ 
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงถูกปล่อยร้างไว้ แต่ไม่สามารถปรับปรุงให้ท าประโยชน์อย่างอื่นได้เนื่องจาก  
ติดว่าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น สร้างโรงงานท าลายขยะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อชุมชน แต่สร้างไม่ได้ 

 ๕.๓ รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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เพราะผิดประเภทของสีพ้ืนที่ หรือบางพื้นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ ท าให้เสียโอกาส
ในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเสียโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนของนักลงทุน   

๒) การแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับผังเมือง ต้องใช้เวลาปรับปรุง ๔ - ๘ ปี และต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าท้องถิ่นยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถด้านผังเมืองเพียงพอ บางกรณีเห็นช่องทาง  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน หรือสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถ
สร้างได้เนื ่องจากไม่มีการก าหนดไว้ในผังเมือง จึงเห็นควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาชนในพื้นที่ 
และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิศวกรรม เพ่ือร่วมคิดและหาแนวทางสนับสนุนการท างานของ  
กรมโยธาธิการฯ   

๓) หากมีการปรับปรุงผังเมืองแต่ละครั้ง ควรประชาสัมพันธ์กระบวนการปรบัปรงุผงัเมอืง 
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ และในการท าประชาพิจารณ์ควรมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่และข้าราชการจากส่วนกลาง ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง และประชาชน
ที่อาศัยในพื้นที่  เป็นต้น โดยก าหนดวันเวลารับฟังทั้งวันท าการและวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ประชาชนมากขึ้น  

๔) ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน และกฎหมายที่ดิน  

๕) ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงผังเมืองที่ผ่านมา การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนมีจุดอ่อนด้านไหนบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

จากนั้น รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตอบชี้แจงสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ว่า การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้วางแผนจัดท าผังเมืองรวม 
และผังเมืองเฉพาะ ประมาณ ๗๐๐ ผัง กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายที่จะวางผังเมืองให้ครอบคลุม
เต็มทุกอ าเภอในประเทศ จากเดิมที่เน้นพ้ืนที่ชุมชนเมืองเป็นหลัก โดยเริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากบางพ้ืนที่มีความซับซ้อน อีกทั้งจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดบัจงัหวดั 
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด ส าหรับผังเมืองรวมเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดท า 
เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนกรณีผังเมืองรวมที่ อปท.เป็นคนวางและจัดท า 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมเหตุผลในการปรบัปรงุผงัเพ่ือขอความเหน็ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรมโยธาธิการฯ มีการ
ประเมินผลการวางผังทุก ๕ ปี ว่าสมควรปรับปรุงผังใหม่หรือควรใช้บังคับต่อไป นอกจากนี้ กรมโยธาธิการฯ 
ได้เร่งจัดท าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพ่ือใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ
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เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงมีแนวทางบูรณาการผังเมืองทุกหน่วยของประเทศ 
อาทิ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการก าหนดทางน้ าหลาก และที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบางพ้ืนที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับกรณีการลดขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมือง
เฉพาะที่ก าหนดไว้ ๘ ขั้นตอนนั้น ยังคงต้องคงไว้เนื่องจากเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติก าหนด  ในส่วน
ของบัญชีแนบท้ายการท าผังเมือง เป็นการก าหนดร่วมกับระหว่างสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่ก าหนดให้อยู่ในชุมชนเมือง เป็นต้น 
ในส่วนของรายงานประจ าปี ๒๕๖๖ กรมโยธาฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
พิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนจะได้น าเสนอวุฒิสภาต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่              (ไม่มี)   
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี)   
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 

 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

 


